

Số: 1251/BC-TTKQH

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ và Hội trường về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội

Ngày 31/5/2022, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ và ngày 14/6/2022, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; đã có 173 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến và có 04 đại biểu Quốc hội gửi ý kiến bằng văn bản. Sau đây là tổng hợp ý kiến thảo luận tại Tổ và Hội trường của các vị đại biểu Quốc hội:

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

1. Về sự cần thiết ban hành dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Đa số ý kiến tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở với những lý do như đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật. Việc ban hành Luật này nhằm thể chế hóa chủ trương thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của Nhân dân với phương châm “*dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng*”, thực hiện đúng đắn, hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở được nhấn mạnh trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; là bước tiến mới trong chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về quyền làm chủ của Nhân dân; tiếp tục cụ thể hóa quyền làm chủ của Nhân dân, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp năm 2013; trên cơ sở đó hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở (106 ý kiến).

2. Về hồ sơ của dự thảo Luật

- Nhiều ý kiến cho rằng, hồ sơ dự án Luật được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đầy đủ, đáp ứng theo quy định của pháp luật (14 ý kiến).

- Về Báo cáo đánh giá tác động chính sách: Có ý kiến đề nghị rà soát, đánh giá kỹ hơn các chính sách trong dự án Luật nhằm bảo đảm tính khả thi, tránh chồng chéo và xung đột trong pháp luật (02 ý kiến), nhất là các quy định có liên quan đến quyền, lợi ích của doanh nghiệp và việc gia tăng chi phí tuân thủ khi mở rộng phạm vi điều chỉnh sang đối tượng là doanh nghiệp (01 ý kiến). Có ý kiến cho rằng, Báo cáo chủ yếu tập trung vào việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn mà chưa có chính sách để xử lý những hạn chế, bất cập đã chỉ